



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๔๗๑

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา  
วิชาการ/คณบดีทุกคณะ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ไปแล้วนั้น เมื่อพิจารณาผลการรับนักศึกษา ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) พบว่า  
มีหลักสูตรที่มีผลการรับนักศึกษาใหม่เฉลี่ย ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ รวมทั้งสิ้น ๓๕ หลักสูตร

คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว  
ข้างต้น เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นควรมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)  
พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล  
ต่อจำนวนนักศึกษา และผลกระทบอื่น ๆ เช่น เงินรายได้ คุณภาพหลักสูตร และภาระงานของอาจารย์  
เป็นต้น รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และเป็นราย  
หลักสูตร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อ  
ใช้เป็นแนวทางในการทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป

๒. เห็นควรมอบหมายให้คณะและผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัย  
ที่ส่งผลทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง และแนวทางการบริหารแต่ละหลักสูตร รวมทั้ง ผลกระทบต่าง ๆ เพื่อ  
นำข้อมูลผลการวิเคราะห์ทั้งหมดส่งให้คณะทำงาน ตามข้อ ๑.๑ ดำเนินการวิเคราะห์ในภาพรวมต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามแนวทางการดำเนินการฯ ที่คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษาเสนอ และให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ทันก่อนประกาศรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร